



ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน

ตามประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลสรรคบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน และบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ ๔๓๕ บาท นั้น

บัดนี้การสรรหา และสอบคัดเลือกดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเดิม และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน โรงพยาบาลสรรคบุรี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นางสาวชนนภัส พงษ์ชัยอินทร์	ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวในวันที่
๒	๐๑	นางสาวธิดิมา ปิ่นเงิน	๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
			ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสรรคบุรี

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นางสาวนัตยา ทองรักษ์	ลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวในวันที่
			๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.
			ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสรรคบุรี

การประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีกำหนด สองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเข้ารับการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มียกเว้นได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร

๒/ทั้งนี้ผู้ผ่าน.....

ทั้งนี้ขอให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสรรคบุรี หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสุภาพร หริ่มแก้ว)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี